

BÁO CÁO

V/v giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Công văn số 1533/UBND-TH ngày 13/6/2024 của UBND huyện về việc giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp giữa năm 2024 HĐND huyện khóa XII.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện trả lời một số nội dung sau:

1. Cử tri Nguyễn Thanh Chương - ấp 8, xã Tân Hiệp (SĐT 0916235579): Đoạn đường từ chợ vào ngã tư quận nhất và trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp xuống cấp, hư hỏng nặng, có nhiều ổ voi trong khi xe trọng tải nặng lưu thông nhiều và thường xuyên ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân đã có ý kiến nhiều nhưng đến nay vẫn chưa sửa hay nâng cấp lại.

Trả lời: Trong năm 2023, UBND huyện có buổi làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn xã Tân Hiệp để tiến hành vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn xã Tân Hiệp hỗ trợ kinh phí để khắc phục các vị trí bị hư hỏng trên tuyến đường và đã được Doanh nghiệp địa phương thống nhất, chủ động thực hiện khắc phục đảm bảo lưu thông. Tuy nhiên, do tuyến đường có nhiều phương tiện vận tải lưu thông với tải trọng lớn như vận chuyển cát, đá, gạch...nên đến nay có nhiều đoạn tuyến tiếp tục bị hư hỏng. UBND huyện giao cho cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lập đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến đường với số tiền khái toán khoảng 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, do kinh tế suy thoái kéo dài, ảnh hưởng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực dẫn đến nguồn thu không đảm bảo, ngân sách của huyện hạn chế. Giải pháp trong thời gian tới: UBND huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục thu ngân sách, đảm bảo theo chỉ tiêu cấp trên giao và xem xét sớm bổ sung danh mục đầu tư nâng cấp tuyến đường trên vào giai đoạn 2024-2025, trung hạn 2026-2030 làm cơ sở đầu tư.

2. Cử tri Lê Văn Đức - ấp Sóc Rul, xã An Phú (SĐT 0944.821.419): Đề nghị UBND huyện xem xét sớm đầu tư thi công tuyến đường ấp Tăng Hách và Sóc Rul cho bà con đi lại thuận tiện, vì các tuyến đường này hiện nay đã hư hỏng quá nặng, có rất nhiều hố lớn gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Xã An Phú đã về đích Nông Thôn mới, tuy nhiên các tuyến đường này đã kiến nghị nhiều lần đến nay vẫn chưa giải quyết.

Trả lời: Hiện nay do kinh tế suy thoái kéo dài, ảnh hưởng đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực dẫn đến nguồn thu không đảm bảo, ngân sách của huyện còn hạn chế. Nên trong đợt cuối năm 2023 UBND huyện chỉ bố trí kinh phí khắc phục sửa chữa lại các tuyến đường trục chính của xã bằng sỏi đỏ dài khoảng 20km để đảm bảo an toàn giao thông. Quý II năm 2024, HĐND huyện đã có chủ trương để thực hiện đầu tư trước tuyến đường từ trung tâm xã An Phú đi ấp Tăng Hách kết nối với đường phía tây Quốc lộ 13 để đảm bảo lưu thông. Giải pháp trong thời gian tới: UBND huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục thu ngân sách, đảm bảo theo chỉ tiêu cấp trên giao và xem xét sớm bổ sung danh mục đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã Minh Tâm – An Phú (tuyến Sóc Rul) vào giai đoạn 2024-2025, trung hạn 2026-2030 làm cơ sở đầu tư.

3. Cử tri Nguyễn Thị Chiến - khu phố 1, thị trấn Tân Khai (SĐT: 0846888545): Tuyến đường Đông - Nam khu phố 1, lãnh đạo hứa với Nhân dân sẽ làm trong quý I/2024, nhưng đến nay vẫn chưa làm, mùa mưa đến gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Đề nghị các ngành chức năng xem xét có hướng giải quyết.

Trả lời: Ngày 02/7/2024 phòng Kinh tế và Hạ tầng nhận được Công văn số 263/BQLDA của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, theo đó Tuyến đường Đông – Nam (tên quy hoạch là Bắc Nam 12) thuộc dự án Xây dựng các tuyến đường từ thị trấn Tân Khai kết nối với các tuyến đường đi xã Phước An, Đồng Nơ và Minh Đức, huyện Hớn Quản dự án đã được khởi công ngày 26/8/2022. Hiện nay công tác GPMB còn vướng, do một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện thi công công trình, bên cạnh đó Sở Giao thông Vận tải có kiến nghị điều chỉnh một số vị trí tuyến theo Thông báo số 29/SGTVT-HTGT ngày 30/6/2022, ngoài ra do nguồn vốn bố trí cho công trình chưa kịp thời nên tiến độ thực hiện dự án chưa đảm bảo theo đúng kế hoạch ban đầu. Hiện nay Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đang thực hiện các thủ tục để làm cơ sở trình điều chỉnh theo nội dung kiến nghị của Sở Giao thông vận tải, tiếp tục phối hợp với UBND thị trấn Tân Khai cùng với các đơn vị có liên quan vận động các hộ dân trên hỗ trợ bàn giao mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ thi công kèm theo Công văn số 263/BQLDA ngày 02/7/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện).

4. Cử tri Nguyễn Thị Chiến - khu phố 1, thị trấn Tân Khai (SĐT: 0846888545): Việc giải tỏa suối Xa Cát làm không đảm bảo tiến độ. Một số hộ dân đã chấp hành giải tỏa, còn một số hộ chưa chấp thuận giải tỏa, đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết. Đề nghị các ngành chức năng làm rõ, đẩy nhanh tiến độ.

Trả lời: Trong thời gian vừa qua, phòng Kinh tế và Hạ tầng (Chủ đầu tư) đã thường xuyên phối hợp với UBND thị trấn Tân Khai và các xã: Thanh Bình; Phước An; Tân Quan và các đơn vị liên quan trực tiếp vận động người dân thanh

lý cây dọc hai bên bờ suối Xa Cát và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nhiều hộ dân đã chủ động thanh lý cây, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đến nay dự án đã thông tuyến từ suối Cầu Trắng (thị xã Bình Long) đến chùa Tứ Phương Tăng. Đoạn từ chùa Tứ Phương Tăng đến cuối tuyến vẫn còn một số hộ dân yêu cầu đền bù về cây và đất mới chấp nhận bàn giao mặt bằng các vị trí cụ thể như: Đoạn qua khu vực Sóc Dày (xã Phước An), cầu Ông Thun (xã Thanh Bình-Phước An), cầu Huyện Ủy (xã Phước An và thị trấn Tân Khai), Cầu Xe Be (thị trấn Tân Khai), cầu Bà Hô (thị trấn Tân Khai-xã Tân Quan).... Một số hộ dân tuy đã bàn giao mặt bằng nhưng do các hộ xung quanh chưa thanh lý cây để bàn giao mặt bằng nên đơn vị thi công không có lối vào để đưa máy móc vào thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Dự án Cải tạo, nạo vét suối Xa Cát được thực hiện theo chủ trương chung là vận động người dân hiến đất và vật cây trồng, không có chi phí giải phóng mặt bằng nên không thể đáp ứng yêu cầu của một số hộ dân đòi đền bù về cây và đất dẫn đến việc vận động người dân giải phóng mặt bằng còn gặp một số khó khăn nhất định. Trong thời gian tới, phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ tham mưu lãnh đạo UBND huyện cùng UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan trực tiếp gặp gỡ, vận động người dân giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo hồ sơ được phê duyệt.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo UBND huyện xem xét, trả lời./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu VT, CV (P).

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Ngọc Thế